
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี 
Rotary club of Suphanburi 

 

นายก สมชัย  โสภาศรีพนัธ์ 

            นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร  2560-2561 

        “โรตารี มุ่งมัน่สร้างสรรค์” 
 

 

 

 

ปีที่ 46  ฉบับที ่ 16  วนัพุธที่  3  มกราคม   พ.ศ. 2561 



วาระที่ 3 ข่าวจากเลขา ฯ ผชภ.นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์ 

วาระที่ 4 ข่าวจาก นายก สมชัย  โสภาศรีพันธ์ 

อน.ศรีชัย  เทพศิลปวสุิทธ์ิ กล่าว 

 

 

เร่ิมประชุม เวลา  20.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                   

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ 

 

 วาระที่  2     รทร.ก าจร   ศรีวราสาสน์ 
                    ปฏิคมแนะน าแขกที่มาเยี่ยมสโมสร            
 
                  
 @   วนัน้ีเป็นการประชุมประจ าสัปดาห์ พุธที่  3  มกราคม  2561 โดยการน าของ นายกสมชยั โสภาศรี
พนัธ์   ภายใตค้ติพจน์    “โรตารีมุ่งมัน่สร้างสรรค์   ROTARY MAKING A DIFFERENCE  ขอแนะน า
แขกที่มาเยี่ยมสโมสร ดงัน้ี  วนัน้ี แอนน์อรทยั   รักกิจการพูล , แอนน์เสมา  อ  านวยวฒันกุล  ถัว่ลิสง    1   
ตะกร้าใหญ่ ,  อน.ศิระ  รุ่งเรืองศรี  น าหนังสือพิมพค์นสุพรรณ   ขอบคุณครับ 
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 วาระที่  1    นายกสมชัย  โสภาศรีพันธ์               
                    นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม 
 
                  

วาระการประชุมประจ าสัปดาห์ คร้ังต่อไป  
วันพุธที่  17  มกราคม  2561  ณ โรงแรมสองพันบุรี 

 
วาระที่ 1  นายกสโมสรเปิดประชุม 
วาระที่ 2  ปฏิคมแนะน าแขกที่มาเยี่ยมสโมสร 
วาระที่ 3  กิจกรรมผูว้า่การภาค 3330 มาเยี่ยมสโมสร 
วาระที่ 4  นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม 

 
 

    ข่าวจากเลขา @ ช่วงน้ีเป็นเร่ืองที่ผมเตรียมจดังานประชุมระหว่างเมืองในวนัที่ 27 มกราคม 2561  ที่

ผา่นมาไดน้ัดประชุมเตรียมงานเป็นคร้ังที่ 2 ส าหรับการเตรียมงานประชุมระหว่างเมืองที่ห้องพลายเพชร 

โรงแรมคุม้สุพรรณ มีสมาชิกหลายท่าน และมีต่างสโมสรมาร่วมไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดี นัดหมาย

ประชุมอีกคร้ังในวนัที่  20  มกราคม  2561  ณ ห้องพลายเพชร  เวลา 18.00 น.เพื่อสรุปการเตรียมงานอีก

คร้ัง ตอนน้ีการเตรียมการด าเนินการไปเร่ือย ๆ  ตอนน้ีไดเ้ปิดลงทะเบียนที่ภาค 3330  สโมสรที่ลงทะเบียน

มาแลว้ คือสโมสรโรตารีสองพี่น้อง 10  ท่าน   สโมสรโรตารีอู่ทอง 12  ท่าน ขอขอบคุณทั้งสองสโมสรฯ 

อยากเชิญชวนสมาชิกเขา้ร่วมการประชุมในวนัดังกล่าวซ่ึงมีทั้งภาคกลางวนัและภาคกลางคืน  ภาค

กลางวนัเป็นภาควชิาการ  กลางคืนเป็นคืนแห่งเกียรติยศเป็นงานเดินแบบของสมาชิก  ขอบคุณครับ 

 

 

 

รวมทั้งทีมงานของเยาวชนแลกเปลี่ยนภาค 3330 ซ่ึงมีกิจกรรมน าเยาวชนจากต่างประเทศมาอยู่ในภาค 
3330  ในรอบปีน้ี 22 ท่านแต่ จ  านวนที่เขา้มาน้ีน้อยกวา่จ านวนที่เราส่งออก ในนามภาค 3330 มีเยาวชนที่
ออกไปแลกเปลี่ยนจ านวน 28 คน ทางเยาวชนแลกเปลี่ยนของภาคก็ไม่ไดส่้งเยาวชนแลกเปลี่ยนมาที่
สุพรรณบุรีเลยซ่ึงจริง ๆแลว้สโมสรทั้ง 4 สโมสรในสุพรรณน้ี ไดส่้งเยาวชนในนามสโมสรไป 4 ท่าน ปีน้ี
ก็เลยไม่มีเยาวชนแลกเปลี่ยนที่เขา้มาในสุพรรณเลย แต่ในปีบริหารหน้าสร.สุพรรณบุรีก็น่าจะไดเ้ยาวชน
แลกเปลี่ยน 4 ท่าน มันก็เป็นการประชาสัมพันธ์ส่ือให้เห็นอย่างเช่น สถาบันการศึกษาที่ เยาวชน
แลกเปลี่ยนไปอยู่ก็จะเกิดแรงกระเพื่อมให้เด็กเยาวชนไทยที่อยู่ในสถาบันนั้ นเห็นความส าคัญของ
การศึกษา เห็นอนาคต มีวิสัยทัศน์ว่าขนาดเยาวชนแลกเปลี่ยนต่างประเทศยังสนใจมาเรียนรู้ภ าษา   
วฒันธรรมไทย และประเทศไทยมีเร่ืองความสนใจในเร่ืองน้ีดว้ย  ขอบคุณครับ 

 

 

    

 

 

   

 

 

 

ขอบคุณครับ    

 

 

 @ ก่อนอื่นจะขอพูดถึงการลงทะเบียนการประชุมระหว่างเมืองผมเป็นประธานรับลงทะเบียนกลางวนั 
700 บาท กลางคืน 500 บาท ถา้ลงทั้งกลางวนัและกลางคืน 1,100 บาท ถา้ลงเป็นคู่เก็บ 2,000 บาท ดีไหม
ครับ รวมทั้ งของต่างสโมสรดว้ย และการลงทะเบียนแล้วไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้ งส้ิน ท่านจะมา
หรือไม่มาผมเก็บเงินหมดทุกสโมสรวนันั้นคุยกนัทั้งหมดทุกสโมสรแลว้ครับ   ส่วนอีกเร่ืองก็คืองานของ
นายกออกแรงอีกนิด  นายกตอ้งช่วยกันออกถึงไดร้างวลั   ผมออกเองคนเดียวก็ไม่ค่อยมัน่ใจเท่าไหร่
มือใหม่หัดขบั ขอบคุณครับ 

 

 

    

 

 

   

 

 

ภาพการประชุมสโมสร    

 

    

 

 

   

 

 



@   ข่าวจากท่านภาคพีระ  ฟาร์มไพบูลย ์ ตั้งแต่วนัที่ 1  ธันวาคม  2560  เป็นเดือนที่ 6 ของการท างานใน
สมยัผมเดือนแห่งการป้องกนัและรักษาโรคมวลมิตรโรแทเรียนแต่ละสโมสรท ากิจกรรมในดา้นต่าง ๆได้
ส่วนใหญ่แลว้เพราะทุกๆสโมสรไดมุ่้งมัน่ที่จะบรรลุประกาศเกียรติคุณของโรตารีและการส่งเอกสาร 3 
ชุดเพื่อประกวดระดบัประเทศภายในวนัที่ 31 มกราคม 2561 น้ี และรางวลัระดบัภาคในภายวนัที่ 28 
กุมภาพนัธ์  2561 รายละเอียดดูไดจ้ากท าเนียบปี 2560 -2561 และในเดือนธันวาคม น้ี ทุกสโมสรตอ้ง
ประชุมประจ าปีภายในวนัที่  13  ธันวาคม 2561 เพื่อเลือกตั้งนายกรับเลือกและคณะกรรมการบริหาร ปี 
2561-2562  ซ่ึงของสโมสรโรตารีเรามีสิทธ์ิและปรับขอ้มูลอีก 4  ต  าแหน่ง  @  ผวภ.พีระ  ฟาร์มไพบูลย ์ 
จะมาเยี่ยมสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีอย่างเป็นทางการในวนัที่ 17 มกราคม 2561 นายกและคณะกรรมการ
และสมาชิกตอ้งเตรียมการดงัน้ีครับ ประชุม Club Assembly กิจกรรมสโมสรเตรียมรับผูว้่าการภาคอย่าง
เป็นทางการโดยไปเชิญผูช่้วยผูว้า่การภาคเขา้ร่วมการประชุมและส่งรายงานการประชุมกิจกรรมสโมสร
ในคร้ังน้ีให้ผูว้า่การภาคอย่างน้อย 2 สัปดาห์ อนัน้ีผมไดเ้ชิญไปเรียบร้อยแลว้และบนัทึก 6 ต  าแหน่งของ
นายกสโมสร คือ นายกฯ  ,  เลขาฯ , เหรัญญิก , ประธานสมาชิกภาพ   ผูน้ าเหนือสโมสร  สมาชิกภาพ
มูลนิธิในโรตารีคลบัเซนทรัลให้เป็นปัจจุบนั ทบทวนแผนก้าวหน้าของสโมสรที่ตั้งไวใ้นคลบัเซ็นทรัล
ภาค แสดงให้เห็นถึงขวญัและก าลงัใจของสมาชิกเพื่อเตรียมค าถาม ผูว้่าการภาคที่จะมาเยี่ยม จดัเตรียม
เอกสารที่ระบุการยกย่องและการมอบรางวลัให้กับสมาชิกภาค 3330 ปี 2561 โดยเฉพาะฝ่ายบริหาร
สโมสร รายงานแผนกิจกรรมและความส าเร็จของแต่ละกิจกรรม อีกจุดหน่ึงธรรมนูญของสโมสรฉบบั
ใหม่ของโรตารีและขอ้บงัคบัฉบบัใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง  ขอ้ 4.2 กลยุทธ์ 3 ปีเป็นปัจจุบนัถา้มีแผน
ปฎิบตัิการประจ าปี 4.3  สมุดธนาคารของสโมสรอย่างน้อย 2 เล่มคือบัญชีบริหารสโมสรและบัญชี
กิจกรรมสโมสรโดยมีสมาชิกผูมี้อ  านาจสโมสรอย่างน้อย 2 คนลงนามพร้อมกนัหรือ 2 ใน 3 เป็นผูล้งนาม  
รายงานแผนงานและความส าเร็จของกิจกรรมแต่ละฝ่าย   @  วนัที่ 11 มกราคม  2561 จะมีพิธีสถาปนา
คณะกรรมการบริหารอินเตอร์แร็ค ณ  โรงเรียนกาญจนาภิเษก เวลา 13.00 น.ลงทะเบียนขอเชิญมวลมิตร
โรแทเรียนทุกท่านไปร่วมงานดว้ยความเคารพครับ  ส่วนกิจกรรมในวนัที่  17 มกราคม 2561 ผมไดเ้ตรียม
ไวด้งัน้ี  ช่วงเชา้เวลา  09.30 น.กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ (โครงการมอบสนามเด็กเล่นท่ีโรงเรียน
วดัสังฆจายเถร)  กลบัมามอบโครงการน ้ าด่ืมสะอาด , โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีโรงเรียน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วดัลาดหอย) บางปลามา้  รับประทานอาหารกลางวนั @  เวลา 14.00-
15.00 น. พบนายกฯ,  นายกรับเลือก, เลขานุการสโมสร, ผูช่้วยผูว้่าการภาค   @ เวลา 15.00 -17.00 
น. Club Assembly สมาชิกทุกคนผูว้่าการภาคเป็นประธานในที่ประชุม   ประธาน 5 ฝ่ายน าเสนอ
แผนงานและผลส าเร็จท่ีมีเอกสารประกอบโดยย่อ ๆ หรือเสนอผ่านโรตารีคลบัเซนทรัล เวลา 
17.00-18.00 น. อาหารเยน็  เวลา 20.00 น. ประชุมปกติของสโมสรผูเ้ขา้ร่วมประชุมก็คือสมาชิก
และโรตารีแอนน์และสมาชิกมุ่งหวงัผูว้่าการภาคบรรยายพิเศษ 30 นาที 

 

เราพูดกนัเล่นๆวา่อดีตนายกมนัมากวา่โรแทเรียนแลว้ อะไรเป็นเหตุ อนัน้ีน่าคิดอะไรเป็นเหตุท าอย่างไร
เราจะลบภาพน้ี เพราะวา่เราก็แก่ลง ๆ เราจะน่าจะมีมนัสมองจากผูท้ี่มีความสามารถมาช่วยพฒันาสโมสร
ของเราอนัเป็นที่รักของเราให้เจริญกา้วหน้า หวงัวา่ในปีต่อไปโดยเฉพาะนายกปีต่อไปผมดูแลว้ก็ไฟแรงดี
นะครับ ผมติดตามการเขา้อบรมผมติดตามในไลน์บ่อย ๆ  ผมแอบภูมิใจท่านสมาชิกใหม่ๆนะครับท างาน
เขม้แข็งครับ ท างานดว้ยจิต ดว้ยใจเลยนะครับอนัน้ีตอ้งขอชมเชยเท่าที่ดู ท  าอย่างไรที่เราจะมาร่วมกัน
ระดมสมองวา่เราควรจะท ากนัอย่างไรให้สโมสรของเรากา้วหน้า โดยจะฝากสมาชิกใหม่ 2-3 ท่าน ก็อยาก
ให้ท่านช่วยอีกแรงหน่ึง อดีตนายกหลายท่านก็ไฟเร่ิมอ่อนลง ส่วนปีน้ีท่านก็นายกก็เขม้แข็ง จ้ีตลอด ขึ้น
ไลน์ต่าง ๆ ใชไ้ดค้รับ  ผมติดตามโดยตลอดก็ขออยู่เป็นผูส้นับสนุนอยู่ขา้งหลงันะครับ ไม่ไดจ้ดัเตรียม
อะไรพูดจากใจอย่างน้ีแหละครับ ก็ขอฝากความหวงัไวก้บัสมาชิกทุกท่านดว้ยครับขอบคุณครับ 

 

 

 

   

 

                                       อน.ยอดชาย  สุจิตต์ กล่าว 

@    นานๆ ผมไดม้าพูดทีผมเห็นอยู่ครับไม่ทราบว่าจะพูดอะไร  เพราะว่าโรตารีเราที่อยู่มาไดทุ้กวนัน้ี
เพราะอดีตนายกหลายๆท่านไม่ทิ้งสโมสร ถา้อดีตนายกทิ้งสโมสร สโมสรคงจะไปไม่รอดแลว้เม่ือเร็วๆน้ี
ผมไปแม่สายที่พี่ตูนวิง่ไปถึง ผมไปเจอโรแทเรียนแม่สายอยู่หน่ึงคน เขาอยู่มาหลายปีแลว้  ผมคุยเร่ืองน้ีให้
ฟัง เร่ืองสโมสรที่จะเขม้แขง็ไม่เขม้แขง็ อดีตนายกตอ้งมาช่วยกันรวมทั้งมวลสมาชิกหลายๆท่านตอ้งให้
ความสนใจและตอ้งอยู่ที่นายกตอ้งมีกิจกรรม ตอ้งจดักิจกรรมบ่อยๆ  การชกัชวนมวลมิตรโรแทเรียนไป
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ครับถึงจะอยู่ได ้ ถ้าอดีตนายกไม่ทิ้งสโมสร  สโมสรจะอยู่ไดแ้ละยิ่งเข้มแข็งขึ้ น 
ขอบคุณครับ 

 

 

 

   

 

                                       รทร.ไพศาล  ปิณจีเสคกิุล  กล่าว 

@  ผมขอแสดงความคิดเห็นส่วนตวัครับ   ส่ิงที่อดีตนายกหลายท่านไดม้าพูดเก่ียวกับความยัง่ยืนของ
สโมสรผมเห็นดว้ย 100% ถา้อดีตผูบ้ริหารสโมสรพร้อมคณะกรรมการ ท ากิจกรรมกันกับคณะกรรมการ
ชุดปัจจุบนัและที่นายกรับเลือกมาพูดไวว้่า ถา้มีกิจกรรมแลว้เราให้การสนับสนุนมาท าร่วมกัน   ผมว่า
ความยัง่ยืนของสโมสรจะต่อเน่ืองไปเร่ือย ๆ เหมือนกับการต่อท่อ ส่งต่อหรือเป็นคลื่น ค่อยๆซัดขึ้นไป
ครับ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ท  ามาผม  เห็นที่ในไลน์กลุ่มของโรตารีผมก็รู้สึกดีครับเวลาที่ท่านนายกไดไ้ปท า
กิจกรรมและมีมวลมิตรโรแทเรียนไดม้าลงรูปในกิจกรรมดว้ยเพราะวา่มนัแสดงให้เห็นถึงการปฎิบตัิตาม
นโยบาย หรือทิศทางที่ทางผูว้่าการภาคโรตาร่ีสากลและผูว้่าการภาค 3330 ไดก้ าหนดทิศทางเอาไวส่ิ้ง
ต่างๆเหล่าน้ีมนัเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนที่เราอยู่ ประชากรในพื้นที่และในสังคมน้ีก็จะไดท้ราบว่า
โรตารีเรามีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ก็จะมีการสนับสนุนในการท ากิจกรรมร่วมกนั ในส่วนของผม 
ผมมีภารกิจในหน้าที่ YEO ผมก็ไดสั้มผสักบัความเอาใจใส่ของสถาบนัการศึกษาหรือครอบครัวอุปถมัภ ์
รวมทั้งทีมงานของเยาวชนแลกเปลี่ยนภาค 3330 ซ่ึงมีกิจกรรมน าเยาวชนจากต่างประเทศมาอยู่ในภาค 
3330  ในรอบปีน้ี 22 ท่านแต่ จ  านวนที่เขา้มาน้ีน้อยกวา่จ านวนที่เราส่งออก ในนามภาค 3330 มีเยาวชนที่
ออกไปแลกเปลี่ยนจ านวน 28 คน 
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ติดเขม็ให้กบัสมาชิกใหม่พร้อมรับบริจาคมูลนิธิโรตารี  โรตารีสากลท่านที่ยื่นความจ านงบริจาคเตรียม
บริจาคตามที่แจ้งความประสงค์ไว ้วนันั้ นเราจะท าพิธีมอบบนเวทีอีกคร้ัง , ส่ิงที่ต้องเตรียมคือมีจอ
โปรเจคเตอร์และโน๊ตบุ๊ค 1 เคร่ืองเพื่อให้ภาคไดบ้รรยายขอ้สงสัยที่สมาชิกหรือกรรมการ 5 ฝ่ายตอ้งการ
ถาม  ขอบคุณครับ 

 

@  วนัน้ีผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทราบข่าววา่ทางผูช่้วยผูว้า่การภาค นพ.จรูญพงศ ์บรมธนรัตน์ ไดรั้บ
เกียรติจากท่าน พีระ  ฟาร์มไพบูลย ์  เป็นประธานจดังานระหวา่งเมืองพี้นที่ 16-30 ในปีน้ีคร้ังแรกประชุม
ที่กระบี่ เป็นเคร่ืองพิสุจน์ไดว้่าทางท่านผูว้่าการภาคฯให้เกียรติและให้ความไวว้างใจในผลงานและการ
บริหารงานของท่านผูช่้วยผูว้า่การภาคในสมยัเป็นนายกสโมสรมีผลงานที่ดีเด่น เป็นที่ทราบกนัดีอยู่แลว้วา่
สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีมาระยะหลงัหลายปีน้ีรู้สึกซบเซาบา้งแต่อย่างไรก็ดีก็ไดมี้อศัวินมา้ขาวมาช่วย
สโมสรของเราดว้ยกนัหลายท่านท าให้สโมสรของเราเขม้แขง็ ดงันั้นท่านประธานจดังานประชุมระหว่าง
เมืองที่จะมีขึ้นในวนัที่ 27 มกราคม 2561 ไดช้ี้แจงรายละเอียดให้ทราบแลว้แต่ผมจะขอเรียนช้ีแจงทุกท่าน
วา่ที่ไดรั้บเกียรติเป็นประธานและเจา้ภาพจดังานที่ส าคญัคร้ังน้ีนะครับ ก่อนอื่นเราจะตอ้งช่วยกันในทุก
ดา้นไม่วา่จะเป็นการลงทะเบียน  ความร่วมมือไม่วา่ท่านใดจะถนัดดา้นใด ช่วยกันมาช่วยงานให้ประสพ
ความส าเร็จเพราะศกัยภาพการบริหารงานของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เคยมีเป็นอนัดบั 1 ของภาค 3330 
ไม่วา่จะเป็นสมาชิก จ านวนสมาชิก  กิจกรรมของสโมสรอนัน้ีถือวา่เป็นสโมสรที่เขม้แข็งมีประสิทธิภาพ   
ดงันั้ นผมคิดว่าเม่ือไดรั้บเกียรติเป็นเจา้ภาพ ประการแรกเป็นเคร่ืองวดั   ความร่วมมือก็จะช่วยกัน
ลงทะเบียน  การลงทะเบียนนั้นภาคกลางวนัค่าลงทะเบียน 700 บาท  กลางคืนเก่ียวกบัมูลนิธิโรตา
รี 500 บาท   ค่าลงทะเบียนควบคู่กันเหลือเพียง 1,100 บาท ถ้าเราไม่ช่วยกันลงทะเบียนเป็น
ตวัอย่าง ก็จะไม่เป็นแรงจูงใจให้ต่างสโมสรมาร่วมงาน  ถา้มาร่วมงานน้อยทางสโมสรโรตารี
สุพรรณบุรีช่ือเสียงก็ไม่ดีเท่าท่ีควร ท าไมเป็นเจา้ภาพแต่สมาชิกมาร่วมงานน้อย  ดงันั้นก่อนอ่ืนท่ี
ตอ้งรณรงคช์วนเขามาร่วมงานตวัเองตอ้งลงทะเบียนเป็นตวัอย่างให้ดูก่อน ผมจึงขความร่วมมือ
ให้มวลมิตรโรแทเรียนให้ลงทะเบียนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้  เพื่อจะไดเ้ป็นแรงจูงใจแรง
ศรัทธาของต่างสโมสร ดงันั้นผมจึงขอแจง้ว่าผมกบั แอนน์สุธีรา  ขอลงทะเบียน 2 คน ขอบคุณ
ครับ 

 

 

 

      อผภ.ไพโรจน์  จิระเสวีจินดา  กล่าวแนะน าการบริหารสโมสร 

@    ขอบคุณนายกที่ไดเ้ปิดโอกาสให้สมาชิกไดข้ึ้นมากล่าววิสัยทศัน์หรือส่ิงต่าง ๆที่เก่ียวขอ้งกับโรตารี  
เป็นเร่ืองที่ดีที่ตอ้งการให้โรตารีเราพฒันาไปอย่างไรตามมุมมองของแต่ละท่านดว้ยความเป็นโรแทเรียน
ทุกคน  ตอ้งมีความมุ่งหวงัที่จะเห็นความกา้วหน้าของสโมสรเราไม่ใช่อา้งขา้งนอกว่าเราเป็นโรแทเรียน  
แต่เราไดท้  าอะไรให้กบัโรตารีบา้ง   ตรงน้ีผมคิดวา่ในวนัขา้งหน้าผมอยากเห็นสมาชิกของสโมสรโรตารี
สุพรรณบุรีของเราเป็นสโมสรตน้แบบที่มีวาระการประชุมที่ชัดเจนมีสาระ  ใชเ้วลาการประชุมตาม
ขอ้บงัคบัสม ่าเสมอ มีสนเทศโรตารี สนเทศอาชีพและเชิญแขกภายนอกสโมสรมาเป็นผูบ้รรยายอยากให้มี
อย่างนั้นเป็นประจ าสัปดาห์ ฝ่ายแมวมองก็คือสมาชิกทั้งหมดของเราน้ีแหละที่เชิญเพื่อนๆของเรามาพูด
อาจไม่ใช่เร่ืองของโรตารีก็ไดเ้ป็นเร่ืองธุรกิจ  เร่ืองดินฟ้าอากาศ เร่ืองทัว่ๆไป มาเป็นแขกของสโมสร ผมก็
อยากเห็นตรงน้ีเป็นเบื้องตน้ก่อนอยากให้มีมิตรภาพที่ดีระหวา่งสมาชิกและเพื่อน ๆ ภายนอกสโมสร  ขอ
แสดงความคิดเห็นตรงน้ีก่อน ขอบคุณครับ 

 

                              อน.สุรพัฐ  ม่วงน้อย  กล่าว 

                             อน.กวางฮุย  อนุกลูวัฒนา  กล่าว 

                             นายกรับเลือก ชยพล  ลิม้จิระภิญญา  กล่าว 

@ ในสมยัผม ผมอยากให้อดีตนายก และสมาชิกทุกท่านช่วยสนับสนุนในการบริหารดว้ยและ
อยากจะเพ่ิมสมาชิกใหม้ากกว่าน้ีในความตั้งใจแลว้อย่างอ่ืนค่อยว่าอีกรอบหน่ึง  หวงัว่าจะไดรั้บ
ความร่วมมือจากท่านอดีตนายก สมาชิกทุกท่านสนับสนุนในปีบริหารของผม    ให้เจริญขึ้น 
เขม้แขง็ยิ่งขึ้นกวา่สมยัน้ี ขอบคุณครับ 

 

@  ในความคิดเห็นของผมอยากเผยแพร่ไปยงัมวลมิตรสมาชิกทุกท่าน  คือสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีของ
เราก าเนิดเกิดมา 40 กว่าปีเราเดินทางมาไดไ้กลแล้ว เม่ือเดินทางมาไดไ้กลแลว้เวลาน้ีผมมองแลว้เรา
สามารถกลัน่สมาชิกมาไดเ้หลืออยู่เท่าน้ี จากเดิมที่เราเป็นอนัดบัสองของภาค  ผูท้ี่มีจิตวิญญาณรักสโมสร
ผมเองก็อดีตก็เคยเป็นอดีตนายกก็มีส่วนตั้งสโมสรให้พวกเราไดเ้จริญขึ้นมาเพราะฉะนั้นความฝันที่อยาก
เห็นในสโมสรของเราคือ 1.ความเขม้แขง็ของสโมสรเรามีจุดแขง็ จุดเด่น จุดดอ้ยอย่างไรช่วยกนัแกไ้ข เช่น
จุดดอ้ยของเรา เวลาน้ีสมาชิกของเรามนัน้อยลงไปแลว้  ท  าอย่างไรเท่าที่ผมฟังข่าวรอบ ๆนอกบางสโมสร
เขามีสมาชิกเพิ่มขึ้นเยอะแต่ในฐานะที่เราเป็นสโมสรพี่และสโมสรใหญ่ในสุพรรณบุรีสมาชิกเราท าไม
น้อยลงสาเหตุอะไรอยากให้พวกเราช่วยกนัวเิคราะห์ เราอยากจะเห็นความก้าวหน้าของสโมสรเราเพราะ
ทุกคนมาดว้ยจิต เราไม่ได้มาเพราะตอ้งการได้อะไรจากสโมสรกลับแต่เราเข้ามาเพื่อช่วยเหลือสังคม
เพราะฉะนั้นในสมัยหน้าก็หวงัว่าท่านนายกรับเลือกท่านคงจะพฒันาและมีความคิดเห็นว่าท า
อยา่งไรท่ีสโมสรของเราจะเจริญยิง่ขึ้นไดอี้กและจะมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นมา เท่าท่ีเห็นน้ี เวลาน้ี 
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